

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 12 năm 2015

*
Số: 04-BC/ĐU

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2015
VÀ NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC NĂM 2016

Ngày tháng năm 2015, BCH Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2016. Ban Chấp hành Đảng bộ đã thống nhất:

Phần I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

Trong năm 2015, BCH Đảng bộ trường ĐHKTCN hoàn thành các nội dung công tác trọng tâm như sau:

1. Công tác Đảng

1.1. Công tác tuyên giáo

Triển khai tốt Nghị quyết Hội Nghị BCH TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quán triệt và triển khai tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, v.v. Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Trường đại học KTCN, Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ ĐHTN, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm.

1.2. Công tác dân vận

Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai đề án 08 của Tỉnh ủy về: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2011 – 2015”

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”.

Chỉ đạo các tổ chức, các đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, sinh viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBVC và sinh viên đối với Nhà trường, thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.

1.3. Công tác Đảng và tổ chức cán bộ

Hoàn thành công tác đánh giá phân loại đảng viên vào cuối tháng 12/2015.

Hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều chuyển một số vị trí cán bộ chủ chốt nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý.

Công tác phát triển Đảng: Năm 2015 kết nạp được 49 đảng viên mới (trong đó có 27 đảng viên là sinh viên), chuyển đảng chính thức cho 35 đảng viên dự bị (trong đó có 9 đảng viên là sinh viên).

Làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 42 đảng viên.

Chỉ đạo việc triển khai đề án đánh giá giảng viên có học vị thạc sỹ cấp trường.

Chỉ đạo việc tổ chức thi tuyển viên chức: Tuyển vào biên chế được 7 giảng viên và 3 CBVC đảm bảo đúng tiêu chuẩn.

Chỉ đạo việc rà soát và bổ sung các tiêu chí xếp thứ tự giảng viên trong bộ môn và CBVC trong đơn vị 6 tháng 1 lần.

Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị Hội nghị CBVC và xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 theo đúng các quy định hiện hành.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục chỉ đạo giám sát tốt kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Chỉ đạo kiểm tra, giám sát tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Hội nghị BCHTW 8 khóa XI.

Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm tra công tác thu và quản lý đảng phí của các Chi bộ và Đảng ủy Trường, giám sát việc triển khai thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy khóa XVIII và các Đề án của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khóa IV.

1.5. Công tác văn phòng cấp ủy

Chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy thực hiện tốt các công tác sau:

Triển khai kịp thời, đúng yêu cầu các nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ Đại hội các chi bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIII. Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ.

Thực hiện tốt công tác Đảng vụ, giữ mối liên hệ chặt chẽ với VP cấp ủy cấp trên.

1.6. Công tác đoàn thể

Chỉ đạo:

Triển khai các chương trình công tác, các phong trào của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội sinh viên.

Các đoàn thể phối hợp với chính quyền làm tốt công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú.

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, của Hội đặc biệt phong trào hiến máu nhân đạo, phong trào sinh viên tình nguyện, v.v.

Hoàn thành Đại hội Hội sinh viên trường nhiệm kỳ 2015 - 2018; Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn các cấp.

1.7. Công tác khác

Chỉ đạo tổ chức tốt đêm chào năm mới 2015 và University's Open Day 2015.

Chỉ đạo công tác tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường đại học KTCN (19/8/1965 - 19/8/2015).

Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Phòng truyền thống Nhà trường phục vụ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (19/8/1965-19/8/2015).

2. Công tác chuyên môn

2.1. Công tác đào tạo đại học và sau đại học

Đã chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc sau:

Tiếp tục triển khai chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo của Bộ GD&ĐT: chất lượng - hiệu quả và chuyển từ chủ yếu dạy kiến thức sang phát triển năng lực tự học và tự sáng tạo của người học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín và thương hiệu của Nhà trường.

Tuyển sinh hệ đại học chính quy được 1.401sv (chỉ tiêu là 1780, đạt 78,7%); CTTT được 74 (chỉ tiêu là 200, đạt 37%), LTCQ 150 (đạt 75% chỉ tiêu). Đáng lưu ý là một số ngành có rất ít hoặc không có thí sinh đăng ký dự tuyển dẫn đến khó khăn trong tổ chức lớp và đào tạo (Ngôn ngữ Anh 0/30, Kỹ thuật vật liệu 3/50, Kỹ thuật môi trường 5/60, Quản lý công nghiệp 7/40,v.v.)

Tuyển sinh sau đại học: Cao học được 47 (chỉ tiêu 100, đạt 47%) cho 05 chuyên ngành và 03 NCS cho 2 chuyên ngành. Nhìn chung tuyển sinh SDH có khởi sắc nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu.

Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2014 - 2015 và học kỳ 1 năm 2015 - 2016. Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho 2.064 sinh viên hệ đại học chính quy, trong đó có 1695 sinh viên chính quy tốt nghiệp theo quy định đạt chuẩn tiếng Anh của Nhà trường; 848 sinh viên hệ vừa học vừa làm đúng theo quy định của quy chế; tổ chức bảo vệ, xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho 74 học viên, tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học cho 05 nghiên cứu sinh.

Đã thực hiện tổ chức đào tạo các chương trình cao học 1,5 năm. Tiếp tục duy trì và phát triển phần nghiên cứu thực nghiệm trong luận văn thạc sỹ, đề án và khóa luận tốt nghiệp.

Từ khóa K51 đã tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo 4,5 năm.

Công tác dạy và học tiếng Anh đã có nhiều thay đổi, việc lấy kết quả thi TOEFL - ITP của sinh viên để quy đổi sang điểm học phần tiếng Anh (10 tín chỉ) trong chương trình đào tạo đã mang lại hiệu quả nhất định.

Đã tổ chức cho sinh viên cuối khóa làm đề án hoặc khóa luận tốt nghiệp, không tổ chức học các học phần thay thế.

Phần lớn giảng viên đã sử dụng E - learning trong dạy và học một cách có hiệu quả, trên 95% giảng viên của trường sử dụng E - learning theo yêu cầu của Nhà trường với mức độ sử dụng 50 - 100%.

Phần lớn các học phần khoa học, kỹ thuật hệ đại học đều sử dụng sách tiếng Anh làm giáo trình và ra bài tập cho sinh viên.

Mở mới 1 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ (ngành Cơ khí động lực). Xây dựng xong 05 CTĐT thạc sỹ theo hướng ứng dụng.

Hoàn thành xây dựng CTĐT 2 ngành đại học dạy bằng tiếng Anh: Công nghệ thông tin và Kinh tế quốc tế.

Thực hiện đổi mới căn bản công tác hướng dẫn thí nghiệm cho sinh viên đại học (chuyển công tác thí nghiệm về các khoa chuyên môn). Mô hình này bước đầu đã phát huy tác dụng tốt.

Chưa hoàn thành 02 đề án mở 02 ngành đào tạo chất lượng cao là Kỹ thuật cơ khí và Tự động hóa XNCN.

2.2. Công tác thanh tra - khảo khí và đảm bảo chất lượng

Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung:

Cập nhật đầy đủ thông tin lên chuyên mục Ba công khai của Nhà trường theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHTN.

Bổ sung ngân hàng đề thi cho các học phần. Kiểm duyệt, bóc thăm và nhân sao đề thi đúng quy định. Phối hợp với các khoa tiếp tục triển khai thi testonline.

Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015 cho chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Kỹ thuật Máy tính.

Lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên toàn trường.

Cơ bản hoàn thành báo cáo tự đánh giá 2 chương trình đào tạo Kỹ thuật điều khiển và Hệ thống điện.

Đang triển khai tự đánh giá Nhà trường.

Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống tham nhũng đúng quy định. Chưa giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại.

Kiểm tra, thanh tra công tác đánh giá kết quả học tập kỳ 2 năm 2014 - 2015 và học kỳ 1 năm học 2015 - 2016.

Triển khai đánh giá và xếp hạng trình độ tiếng Anh, việc sử dụng E- learning, việc sử dụng giáo trình bằng tiếng Anh trong tổ chức đào tạo.

2.3. Công tác nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ

Chỉ đạo:

Thực hiện chủ trương: “Kỹ sư Việt Nam phải tạo ra công nghệ của người Việt Nam”, chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác NCKH và CGCN thông qua việc đổi mới cơ chế đăng ký và hỗ trợ tài chính cho đề tài, kết quả các đề tài phải có sản phẩm thật hoặc chỉ ra địa chỉ ứng dụng tạo ra được công nghệ của người Việt Nam, v.v.

Triển khai thành lập 07 nhóm nghiên cứu, cải tiến việc đăng ký đề tài cấp cơ sở theo từng quý, v.v.

Hoàn thành Đề án phát triển KHCN của trường Đại học KTCN.

Một số kết quả cụ thể: Đang triển khai 104 đề tài các cấp; đã nghiệm thu các cấp 29, trong đó cấp Bộ 02 (nghiệm thu cấp cơ sở); cấp ĐH 02; cấp Trường 04; đề tài sinh viên 20 (08 đề tài có sản phẩm thật).

Đăng được 63 bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước, tham gia hội thảo các cấp 146 bài.

Tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường.

2.4. Công tác Quan hệ Quốc tế

Đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung:

Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ tốt với các đối tác hiện có và phát triển quan hệ hợp tác thêm với một số đối tác tại Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Sự phát triển quan hệ Quốc tế đã phục vụ tốt cho công tác đào tạo, NCKH, bồi dưỡng đội ngũ, v.v.

Một số kết quả cụ thể: Tổ chức 02 đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ quốc tế tại Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Tổ chức tốt việc đón 11 giáo sư vào giảng dạy CTĐT, 20 giảng viên thực tập chuyên môn tại nước ngoài. 01 chương trình trại hè quốc tế với sự tham gia của các trường đại học của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Thái Lan. Tổ chức cho 20 sinh viên thực tập quốc tế tại Trường, Tổ chức 03 đoàn công tác cho giảng viên, CBVC thăm quan một số trường đại học của Hàn Quốc, v.v..

Tiếp tục tổ chức tốt các lớp tiếng Anh chuẩn Toefl - ITP 500, tiếng Anh học thuật và Toefl - IBT 79 theo sự phân công của đơn vị và nguyện vọng của giảng viên (03 lớp Toefl - ITP 500; 1 lớp Toefl - IBT, 1 lớp tiếng Anh học thuật (EAP); tổ chức 01 lớp tiếng Anh Toefl - ITP cho khối văn phòng và 6 lớp Toefl – ITP 450 miễn phí cho sinh viên là cán bộ Đoàn TNCSHCM.

Hoàn thành tốt việc triển khai các đề án được ĐHTN giao theo Đề án NNQG 2020.

2.5. Công tác học sinh sinh viên và an ninh trật tự

Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Kiểm toàn các quy định về quản lý sinh viên, quy định về chấm điểm rèn luyện, tiêu chí xét học bổng khuyến khích.

Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác quản lý sinh viên, chấm dứt hoàn toàn hiện tượng sinh viên không biết thông tin, sinh viên không chấp hành các quy định, nội quy và yêu cầu của Nhà trường.

Tăng cường công tác cố vấn học tập tại các đơn vị chuyên môn. Thực hiện quy định: Giảng viên chủ nhiệm sẽ bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ nếu để xảy ra hiện tượng sinh viên không nắm được chương trình đào tạo, không lập được kế hoạch học tập cho bản thân, để tăng ý thức trách nhiệm đối với giảng viên chủ nhiệm.

Xây dựng môi trường công tác, hoạt động tập thể cho sinh viên; tổ chức tốt việc lao động công ích của sinh viên, đặc biệt là trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong khuôn viên Nhà trường. Thông qua các hoạt động này góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm, nhân cách, kỹ năng sống cho sinh viên.

Thêm các tiêu chí điểm tiếng Anh, tiêu chí đóng góp tích cực trong việc xây dựng môi trường tập thể của Nhà trường vào tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích đối với sinh viên nhằm khuyến khích sinh viên tích cực tham gia hoạt động tập thể, đạt chuẩn tiếng Anh, .v.v.

Tổ chức tốt công tác tham gia NCKH, thi Olympic toàn quốc, quốc tế cho sinh viên.

Xây dựng kế hoạch, kiểm toàn các ban chỉ đạo và tham gia tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong Nhà trường và khu vực xung quanh trường. Triển khai kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ; công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đi huấn luyện sỹ quan dự bị.

2.6. Công tác tài chính, cơ sở vật chất

Đã chỉ đạo hoàn thành các nội dung sau:

Xây dựng mới các hạng mục công trình sau: Showroom tuyển sinh; Nhà làm việc của Trung tâm thực nghiệm; Sân bóng cỏ nhân tạo thứ 2; Nhà tắm nóng lạnh khu ký túc xá; Nhà vệ sinh cho hội trường lớn; Xây dựng tường bảo vệ các khu vực cần thiết.

Sửa chữa các hạng mục công trình: Nhà Hiệu bộ trước ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường; Khu xưởng thực tập; Các phòng vệ sinh khu ký túc xá; PTN xây dựng. Phát triển vườn hoa, cây cảnh; duy trì khuôn viên xanh, sạch, đẹp.

Tổng giá trị đã đầu tư cho xây dựng mới và sửa chữa các công trình xây dựng là: 14,5 tỷ đồng.

Đầu tư mua sắm: Trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành và NCKH, sách nước ngoài với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng.

Thực hiện công tác quản lý, khai thác sử dụng CSVC phục vụ đào tạo, NCKH có hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện tốt công tác PCCC, công tác an toàn lao động.

Hoàn thành quyết toán tài chính 2015, dự toán tài chính 2016. Thực hiện tốt các Quy chế chi tiêu nội bộ 2015.

2.7. Các thông tin và thư viện

Chỉ đạo các nội dung sau:

Triển khai tốt việc nối thư viện với một số (03) nguồn học liệu mở để tổ chức phục vụ, dịch vụ cho sinh viên trong và ngoài trường.

Hoàn thành mua sách tiếng Anh và tài liệu tham khảo online

PHẦN II: NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC NĂM 2016

Năm 2016, Đảng ủy tập chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác Đảng

1.1. Công tác tuyên giáo

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc khóa XI, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ ĐHTN, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Trường đại học KTCN nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp tục quán triệt và triển khai tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, v.v. Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Trường đại học KTCN, Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ ĐHTN, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Nâng cao nhận thức, quán triệt tinh thần trách nhiệm cho từng cán bộ, giảng viên trong xu thế cạnh tranh và hội nhập. Làm cho tất cả mọi người thấy được những khó khăn, thách thức của Nhà trường trong giai đoạn mới để từ đó mỗi cán bộ, giảng viên phải suy nghĩ, trăn trở với sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường.

Chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên, phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm.

1.2. Công tác dân vận

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”.

Chỉ đạo các tổ chức các đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, sinh viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn tốt đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBVC và sinh viên đối với Nhà trường, thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.

1.3. Công tác Đảng và tổ chức cán bộ

Chỉ đạo những công việc sau đây:

Phát huy vai lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của Nhà trường, thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể nhằm chỉ đạo

hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học 2015 - 2016, năm 2016 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XIII.

Hoàn thành việc xây dựng các chương trình hành động của Đảng ủy theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ có tính đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường công tác bồi dưỡng quân chúng ưu tú tạo nguồn để kết nạp đảng viên mới, phân đầu trong năm 2016 kết nạp được 30 đảng viên mới, trong đó ít nhất 20 đảng viên là sinh viên.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, v.v. Phân đầu Đảng bộ và 50% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đạt danh hiệu đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tổ chức, bộ máy cơ bản giữ ổn định như hiện tại. Chỉ xem xét thay đổi cơ cấu tổ chức một số đơn vị khi thực sự cần thiết.

Đưa Hội đồng trường vào hoạt động từ tháng 1 năm 2016 theo đúng các quy định hiện hành.

Tiếp tục Chỉ đạo triển khai tốt đề án tinh giản biên chế. Chỉ tuyển dụng giảng viên và CBVC đúng các tiêu chuẩn đã quy định và trong trường hợp thực sự cần thiết.

Tiếp tục triển khai công tác đánh giá giảng viên theo đúng tinh thần Đề án đã được phê duyệt.

Xem xét lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, đánh giá thực trạng của Trung tâm thí nghiệm.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục chỉ đạo giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra theo kế hoạch đã được Đảng ủy thông qua.

Chỉ đạo kiểm tra, giám sát tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Hội nghị BCHTW 8 khóa XI.

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm tra công tác thu và quản lý đảng phí của các chi Bộ và Đảng ủy Trường, triển khai các đề án của Tỉnh ủy, các cuộc vận động của Đảng trong Nhà trường.

1.5. Công tác văn phòng cấp ủy

Chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy thực hiện các công tác sau:

Triển khai kịp thời, đúng yêu cầu các nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ yêu cầu của Đảng ủy. Thực hiện tốt công tác Đảng vụ, công tác văn thư lưu trữ.

1.6. Công tác đoàn thể

Chỉ đạo các công tác sau:

Triển khai tốt các chương trình công tác, các phong trào của các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội sinh viên.

Các đoàn thể phối hợp với chính quyền động viên CBVC, sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm học 2015 - 2016.

Công đoàn tổ chức vận động CBVC ủng hộ để tặng quà cho sinh viên thuộc diện chính sách, diện hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên Đán và các dịp khác trong năm.

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, của Đội đặc biệt phong trào Thanh niên tình nguyện, phong trào hiến máu nhân đạo, v.v.

Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn công tác quảng bá hình ảnh, ngành nghề của Nhà trường cho sinh viên tình nguyện; tổ chức cho sinh viên tình nguyện tham gia quảng bá thông qua các hoạt động giao lưu, các hoạt động tình nguyện với các trường phổ thông nhằm phục vụ tốt cho công tác tuyển truyền tuyển sinh.

1.7. Công tác khác

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Chính quyền và đoàn thể tổ chức tốt các ngày nghỉ lễ trong năm 2016 cho CBVC và sinh viên như Tết Nguyên Đán, nghỉ hè 2016, v.v.

2. Công tác chuyên môn

2.1 Công tác đào tạo đại học và sau đại học

Chỉ đạo thực hiện nội các dung sau:

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GD&ĐT: chất lượng – hiệu quả và chuyển từ chủ yếu dạy kiến thức sang phát triển năng lực tự học và sáng tạo của người học.

Công tác tuyển sinh các hệ: đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học, Đảng ủy tập trung chỉ đạo để hoàn thành chỉ tiêu đã đặt ra theo Đề án tuyển sinh 2016. Tổ chức tốt các công tác tuyển truyền tuyển sinh và thực hiện linh hoạt, có hiệu quả các giải pháp nhằm thu hút thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường.

Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và học kỳ 1 năm học 2016 - 2017. Tiếp tục thực hiện chủ trương khuyến khích luận văn thạc sỹ, đồ án, khóa luận tốt nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất hoặc có công bố khoa học.

Tiếp tục thực hiện các chủ trương đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học: nâng cao hiệu quả việc khai thác và sử dụng E - learning trong dạy và học; tiếp tục nhân rộng và nâng cao hiệu quả công tác sử dụng sách tiếng Anh làm giáo trình và ra bài tập cho sinh viên. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm các giải pháp thực hiện "chuyển từ chủ yếu dạy kiến thức sang phát triển năng lực tự học và sáng tạo của người học" để tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm hiệu quả cho công tác quan trọng này.

Triển khai tổ chức đào tạo thạc sỹ theo chương trình 1,5 năm nghiêm túc, theo đúng kế hoạch đề ra.

Đưa 02 chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh vào tổ chức đào tạo từ năm học 2016 - 2017.

Tiếp tục rà soát, bổ sung thiết bị thực hành, thí nghiệm cũng như tài liệu hướng dẫn đi kèm. Tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh công tác thí nghiệm, thực hành, thực tập theo hướng chất lượng và hiệu quả. Tập trung các giải pháp nhằm đảm bảo các học phần trong chương trình đào tạo có thực hành, thí nghiệm phải được thực hiện triệt để, nghiêm túc nhằm nâng cao (thực chất) chất lượng, hiệu quả công tác thí nghiệm, thực hành.

Rà soát, điều chỉnh quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy, vừa làm vừa học cho phù hợp với tình hình thực tiễn.